

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการบัญชี พุทธศักราช 2543 กำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องจัดทำงบการเงินและยื่นงบการเงินต่อสำนักงานกลางบัญชีหรือสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ภายในห้าเดือนนับตั้งแต่วันปิดบัญชี ในกรณีที่บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ให้ยื่นภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่งบการเงินนั้นได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่ งบการเงินนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เว้นแต่งบการเงินของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกินห้าล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท และรายได้รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (พยอม สิงห์เสน่ห์, 2546 : 2-2)

การตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ยังเป็นการยืนยันถึงความน่าเชื่อถือในงบการเงินอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินคือผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ผู้ประกอบการ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้สอบบัญชียังมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านบัญชี

ในขณะที่งานสอบบัญชีเป็นวิชาชีพเฉพาะอย่างหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษไปกว่าธุรกิจอื่นทั่วไปเพราะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เป็นไปตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ.2505 มารยาทของผู้สอบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งได้วางกรอบให้งานตรวจสอบบัญชีเป็นวิชาชีพที่ตั้งอยู่บนความถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริตและศีลธรรมจรรยาบรรณอันดีในการประกอบวิชาชีพ ทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงานจะถูกกำหนดโดยมาตรฐานการปฏิบัติงานสอบบัญชี ดังนั้น พื้นฐานการปฏิบัติงานสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีจะต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้สอบบัญชีพึงระมัดระวังและปฏิบัติตามให้ถูกต้อง และพร้อมกันนั้นต้องสร้างความเข้าใจต่อธุรกิจที่ใช้บริการให้สามารถยอมรับในวิธีการตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานและการบริการของผู้สอบบัญชีที่สามารถให้บริการแก่ธุรกิจได้ (พัชรินทร์ รินคำ, 2546 : 2)

จังหวัดสมุทรสาครมีคำขวัญประจำจังหวัดคือ “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์” แสดงให้เห็นว่าจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ประกอบการจำนวนมาก นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจการพาณิชย์และการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ระบุว่าในปี 2546 จังหวัดสมุทรสาครมีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (Per capita GPP) 369,657 บาท เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคตะวันตก โดยแบ่งเป็นสาขาอุตสาหกรรมร้อยละ 65.2 สำหรับนิติบุคคลที่ยังคงอยู่ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2548 มีจำนวนทั้งสิ้น 6,453 ราย แยกเป็นบริษัทจำกัด 4,369 ราย ห้างหุ้นจำกัด 2,062 ราย ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 13 ราย และบริษัทมหาชนจำกัด 9 ราย (ที่มา: ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ สำนักบริการข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ในขณะที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในจังหวัดสมุทรสาคร ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2548 มีจำนวนเพียง 21 คน (สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดสมุทรสาคร, 2548 : ออนไลน์) ทำให้ธุรกิจหลายแห่งเลือกใช้บริการจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในกรุงเทพมหานคร

ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้บริการผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธุรกิจในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพสอบบัญชีสามารถนำข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการด้านการสอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยในการเลือกใช้บริการผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธุรกิจในจังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาในการใช้บริการผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธุรกิจในจังหวัดสมุทรสาคร และเสนอแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

1. ทำให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธุรกิจในจังหวัดสมุทรสาคร
2. ทำให้ทราบถึงปัญหาต่างๆในการใช้บริการผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของธุรกิจในจังหวัดสมุทรสาคร
3. ทำให้ทราบถึงแนวทางต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการพัฒนาการให้บริการ

นิยามศัพท์

ปัจจัยในการเลือกใช้บริการ หมายถึง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจในการเลือกใช้บริการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจำหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบบัญชีซึ่งขึ้นทะเบียนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505 แล้ว

ธุรกิจที่ใช้บริการตรวจสอบบัญชี หมายถึง บริษัทจำกัดซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พุทธศักราช 2543

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved